

Bình Phước, ngày tháng năm 2024

## BÁO CÁO

### **Đánh giá kết quả thực hiện số hóa sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP theo Nghị quyết số 04-NQ/TU; định hướng chuyển đổi số cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chủ trương trại trong thời gian tới.**

*Kính thưa toàn thể hội nghị!*

Được sự phân công của Ban tổ chức, Sở Nông nghiệp và PTNT xin trình bày: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện số hóa sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP theo Nghị quyết số 04-NQ/TU; định hướng chuyển đổi số cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chủ trương trại trong thời gian tới.

*Kính thưa các đồng chí!*

### **I. Đánh giá kết quả thực hiện số hóa sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP theo Nghị quyết số 04-NQ/TU**

#### **1. Công tác triển khai thực hiện**

Thực hiện Nghị Quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Tỉnh ủy về việc chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Tỉnh ủy về việc chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Sở Nông nghiệp và PTNT đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số lĩnh vực Nông nghiệp của Sở Nông nghiệp và PTNT, giai đoạn 2021 – 2025<sup>1</sup>; Kế hoạch Chuyển đổi số của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030<sup>2</sup>; Kế hoạch Chuyển đổi số lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 13/10/2021 của UBND<sup>3</sup>; Hằng năm

<sup>1</sup> Quyết định số 127/QĐ-SNN-VP ngày 22/4/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số lĩnh vực Nông nghiệp của Sở Nông nghiệp và PTNT, giai đoạn 2021 – 2025.

<sup>2</sup> Kế hoạch số 47/KH-VP ngày 20/9/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành kế hoạch Chuyển đổi số của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

<sup>3</sup> Kế hoạch số 61/KH-SNN-KH ngày 31/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc Chuyển đổi số lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 13/10/2021.

Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số<sup>4</sup>, đồng thời xây dựng, lựa chọn các mô hình chuyển đổi số tiên phong, có hiệu quả cao của tổ chức, cá nhân tham gia chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp trong và ngoài tỉnh để tuyên truyền, học tập trên các phương tiện của ngành và truyền thông đại chúng, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người nông dân về chuyển đổi số; xây dựng chuyên mục về chuyển đổi số trên bản tin ngành, trang thông tin điện tử của ngành...

## **2. Kết quả thực hiện số hóa sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP**

Tính đến ngày 15/9/2024 trên địa bàn tỉnh có 136 sản phẩm được cấp chứng nhận OCOP đạt hạng 3 sao đến hạng 5 sao; trong đó có 3 sản phẩm hạng 5 sao; 55 sản phẩm hạng 4 sao, 78 sản phẩm đạt hạng 3 sao với 83 chủ thể tham dự, gồm: 37 Doanh nghiệp, 17 Hợp tác xã, 29 Hộ/Cơ sở SXKD; Sản phẩm OCOP của tỉnh đa dạng về chủng loại như nông sản tươi, nông sản chế biến, thực phẩm, đồ uống, thảo dược, hàng thủ công mỹ nghệ, ... Để chuẩn hóa quy trình sản xuất, tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP, thời gian qua, các sở ngành đã có nhiều hoạt động hỗ trợ chủ thể số hóa sản phẩm OCOP.

Về Trang trại, HTX: Có 277 HTX, trong đó: 216 HTX đang hoạt động; 61 HTX ngưng hoạt động chờ giải thể và 101 THT đăng ký hoạt động trên địa bàn; Có 495 trang trại (trong đó gồm: 302 trang trại hoạt động về lĩnh vực trồng trọt và 193 trang trại hoạt động về lĩnh vực chăn nuôi).

Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện chuyển đổi số sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP như sau:

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, trang trại, có sở sản xuất ứng dụng công nghệ 4.0, IoT trong sản xuất, tham gia các sàn thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, áp dụng công nghệ tưới phun sương tự động bằng smartphone và hướng dẫn chăm sóc, cách phòng trị sâu bệnh xuất hiện trên cây sàu riêng theo giai đoạn sinh trưởng phát triển.

- Triển khai, hướng dẫn về phần mềm Facefarm cho hợp tác xã hướng dẫn cách xây dựng được tài khoản Facefarm; số hóa dữ liệu hợp tác xã trên Facefarm: công nhận sản phẩm OCOP, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ...; bản đồ hóa cơ sở canh tác, sản xuất: xây dựng nhật ký sản xuất; truy xuất được nguồn gốc bằng QRCode, đáp ứng dữ liệu cấp mã số vùng trồng.

---

<sup>4</sup> Kế hoạch số 74/KH-SNN-KHTC ngày 02/11/2022 ; Kế hoạch số 57/KH-SNN-KH ngày 12/7/2023; Kế hoạch số 67/KH-SNN ngày 17/05/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số và an toàn đảm bảo an toàn thông tin lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT năm 2024.

- Thu thập thông tin, vùng trồng sâu riêng, chuỗi cung ứng sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông lâm nghiệp.

- Vận động các hộ sản xuất nông nghiệp tích cực tham gia giới thiệu, tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm trên sàn thương mại điện tử. Đến nay, có 54.537 tổ chức, cá nhân có tài khoản với 1.182 sản phẩm được đăng ký bán 02 sàn <https://postmart.vn>; <https://vosovn.vn>.

- Hỗ trợ doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia kinh doanh trên các Sàn thương mại điện tử uy tín trong nước (Sendo, Shoppe, Lazada, Tiki). Nhằm giúp các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tiếp cận và kinh doanh trên môi trường trực tuyến, nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ.

## **II. Định hướng chuyển đổi số cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chủ trương trại trong thời gian tới.**

### **1. Về phía cơ quan nhà nước**

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị Quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Tỉnh ủy về việc chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU.

- Xây dựng chính sách hỗ trợ các Hợp tác xã, hộ nông dân ứng dụng công nghệ 4.0, IoT, trong sản xuất, tham gia các sàn thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

- Khuyến khích và thúc đẩy các doanh nghiệp, Trại trại, HTX, hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp đặc biệt là số hóa các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP trong xây dựng hồ sơ quản lý dữ liệu sản phẩm OCOP; số hóa sản phẩm và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo chuỗi giá trị sản phẩm hướng tới hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về chương trình OCOP.

- Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn để hỗ trợ các chủ thể OCOP tiếp cận kỹ năng bán hàng trên nền tảng công nghệ thông tin; kết nối tiêu thụ, xúc tiến thương mại sản phẩm với các hệ thống phân phối và người tiêu dùng trên kênh thương mại điện tử, mạng xã hội...

- Tổ chức lớp tập huấn về phần mềm Facefarm cho nông dân hợp tác xã, để nông dân biết cách xây dựng được tài khoản Facefarm; số hóa dữ liệu hợp tác xã trên Facefarm, công nhận sản phẩm OCOP, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ...;

bản đồ hóa cơ sở canh tác, sản xuất, xây dựng nhật ký sản xuất; truy xuất được nguồn gốc bằng QRCode.

## **2. Về phía doanh nghiệp, trang trại, HTX, cơ sở sản xuất**

- Tăng cường sản xuất theo chuỗi liên kết sản xuất, canh tác theo hướng đa giá trị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng được thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Tăng cường áp dụng, sử dụng hệ thống QR code để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa nhằm hướng đến một nền nông nghiệp sạch, an toàn, thông minh, nâng giá trị thương hiệu sản phẩm.

- Cần nâng động ứng dụng thương mại điện tử tìm đầu ra cho sản phẩm thông qua các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, các kênh hàng trực tuyến...

Trên đây là Báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT về đánh giá kết quả thực hiện số hóa sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP theo Nghị quyết số 04-NQ/TU; định hướng chuyển đổi số cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chủ trang trại trong thời gian tới.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội thảo thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.